



ฉบับที่ 9/2563

## เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกัจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2563

ภาวะเศรษฐกัจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวน้อยกว่าเดือนก่อนเล็กน้อย โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 หนุนหลายกิจกรรมและธุรกิจทยอยเปิดดำเนินกิจการ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นบ้าง ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อจากรายได้เกษตรกรที่หดตัวน้อยลง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ยังมีบทบาทช่วยบรรเทาความเดือดร้อน อย่างไรก็ดี รายได้นอกภาคเกษตรยังหดตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ยังหดตัวสูง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่องจากความต้องการทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกัจโดยรวม สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวตามรายจ่ายลงทุน

**เสถียรภาพเศรษฐกัจภาคเหนือ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากราคากลุ่มพลังงานเป็นสำคัญ สำหรับตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมที่ยังคงเพิ่มขึ้น ทางด้านภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 เงินฝากขยายตัวตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของภาครัฐ ส่วนสินเชื่อขยายตัวชะลอลงตามภาวะเศรษฐกัจโดยรวมที่อ่อนแอ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกัจภาคเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวน้อยกว่าเดือนก่อนเล็กน้อย ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน และหมวดบริการ จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนภายหลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 กำลังซื้อที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในภาคเกษตร ประกอบกับมาตรการภาครัฐเพื่อเยียวยาผลกระทบมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและพยุงการใช้จ่ายครัวเรือนได้บางส่วน อย่างไรก็ดี สินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมที่ยังอ่อนแอ

**รายได้เกษตรกร** หดตัวลดลงจากเดือนก่อน ตามผลผลิตเกษตรโดยรวมที่หดตัวลดลง จากปริมาณผลผลิตล้นจี่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย และปศุสัตว์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากราคาสูงใจในช่วงก่อนหน้า สำหรับข้าวนาปรังลดลงเพราะได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว ตามราคาข้าวในตลาดโลกภายหลังประเทศผู้ส่งออกหลักกลับมาส่งออกได้ตามปกติ ส่วนราคาสุกรและไก่เนื้อลดลงตามความต้องการส่งออก

**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** ยังหดตัวสูง จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังเข้มงวด สะท้อนจากจำนวนเที่ยวบินของทุกสายการบิน จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักแรม กระทั่งต่อโรงแรมและธุรกิจบริการที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ การเดินทางผ่านท่าอากาศยานของนักท่องเที่ยวภายในประเทศหดตัวน้อยลงภายหลังมีการผ่อนคลายการเดินทางภายในประเทศ

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยการผลิตเครื่องดื่มหดตัวตามความต้องการภายในประเทศ ด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และโลหะ หดตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิตในหมวดอาหารและอาหารแปรรูป กลับมาขยายตัวจากการส่งออกผักผลไม้แปรรูปไปจีนเป็นสิ่งสำคัญ ภายหลังจากความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าข้ามแดนของจีนผ่อนคลายลง

**การลงทุนภาคเอกชน** ยังหดตัว ทั้งในการลงทุนด้านการผลิตและก่อสร้าง ตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ซบเซา ประกอบกับภาคธุรกิจยังคงมีกำลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่มากจึงชะลอการลงทุนออกไปสะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุน ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ยังหดตัวเป็นสิ่งสำคัญ

**การใช้จ่ายภาครัฐ** หดตัวจากเดือนก่อน จากรายจ่ายลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ ตามการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง และกรมชลประทาน โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้านรายจ่ายประจำขยายตัวชะลอหลังจากเร่งใช้จ่ายในช่วงก่อนหน้า

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** การส่งออกในรูปแบบเงินบาทหดตัวลดลงจากเดือนก่อน ตามการส่งออกผลไม้สด อาทิทุเรียน มังคุด ที่กลับมาขยายตัว จากการส่งออกไปจีนเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม หมวดสินค้าอื่นๆ หดตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ชิ้นส่วนยานยนต์ ไปเมียนมา ด้านการนำเข้าชะลอตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาเป็นสิ่งสำคัญ

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากราคากลุ่มพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาตลาดโลก และการลดลงของค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่ปรับลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ ขณะที่ราคาอาหารสดขยายตัวชะลอลง สำหรับตลาดแรงงานยังเปราะบางสะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมที่ยังเพิ่มขึ้น

**ภาคการเงิน** ณ เดือนเมษายน 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเงินโอนช่วยเหลือของภาครัฐ รวมถึงเม็ดเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอลงจากเดือนก่อน จากสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลงต่อเนื่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค  
โทรศัพท์ 0 5393 1169  
E-mail: [ChotipaK@bot.or.th](mailto:ChotipaK@bot.or.th)